







# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>กัญชา กัญชง กระท่อม</b></p> <p><b>ประกาศควบคุมกัญชา-กัญชง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ch7, thestandard)  - ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 25 ส.ค. 2565 เผยแพร่ประกาศ สช. 2 ฉบับ เกี่ยวกับการควบคุมการใช้กัญชา มีรายละเอียดดังนี้ <b>ฉบับแรก</b> คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการ สุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระสำคัญที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการนำกัญชาหรือกัญชงมาทำอาหารเพื่อจำหน่าย <b>ฉบับที่สอง</b> คือ ประกาศกรมอนามัย เรื่องกำหนดหัวข้อวิชาการใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย ในการจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2565 โดยมีสาระสำคัญที่เป็นการกำหนดให้ การใช้กัญชาและกัญชงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย เป็นหัวข้อวิชาหนึ่งในหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการและหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร</p> <p><b>พ.ร.บ. พืชกระท่อม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaigov  - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พ.ร.บ. พืชกระท่อม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ โดยกฎหมายให้นิยามใบกระท่อม หมายความว่า ใบของพืชกระท่อม รวมถึงน้ำต้มใบของพืชกระท่อมและสารสกัดที่ได้จากใบของพืชกระท่อม สาระของกฎหมายครอบคลุม การขออนุญาต การนำเข้าส่งออกใบกระท่อม การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อม และการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด บทกำหนดโทษ จึงขอให้ประชาชนศึกษากฎหมายให้ดี เพื่อการใช้พืชกระท่อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ย้ำห้ามขายเด็กต่ำกว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์/ให้นมบุตร</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b>  - สถานการณ์ในประเทศไทย 27 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,631 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,644,643 ราย เสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 32,195 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,667 ราย รักษาหายสะสม 4,594,331 ราย ยังรักษาอยู่ 18,117 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 604,719,662 (+638,721) ราย เสียชีวิต 6,484,959 (+1,697) ราย รักษาหาย (579,572,901) +718,201ราย</p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ระบบการรักษาผู้ประกันตนติดโควิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ mcot  - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ผู้ประกันตนติดโควิด 19 เลือกรักษาแบบ Telemedicine ผ่าน 3 แอปฯ ได้แล้ว คือ (1) Good Doctor (2) MorDee และ (3) Clicknic เช่นเดียวกับสิทธิบัตรทอง -ข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เข้าถึงบริการได้สะดวก ลดการเดินทาง ลดความแออัด</p> <p><b>2. โอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ BA.5.2.1.7</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ news1live  - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัย เตือนจับตาโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ BA.5.2.1.7 หลังพบการแพร่ระบาดเพิ่ม จากเดิม 11% เป็น 14% นอกจากนี้มีงานวิจัยพบปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดปัญหา Long COVID ระยะยาว ได้แก่ การที่มีอาการป่วยหลายอาการตอนพบว่าติดเชื้อ และปัญหาไม่มีสมาธิ ณ 7 เดือน ย้ำว่าการป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และระมัดระวังเรื่องการกินดื่มร่วมกัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคฝีดาษวานร</b>	
<p><b>ไทยพบผู้ป่วยรายที่ 6</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, สวท, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, INN, ch3plus, TNN, sanook, ejan, amarintv, soudhitalk, newtv, thestandard, 77kaoded, workpointtoday, thainews, nationtv, thebangkokinsight) ทีวีทุกช่อง</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รพ.พัยคหภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม รายงานพบผู้ติดเชื้อยืนยันโรคฝีดาษวานร เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี สัญชาติไทย ไปประกอบอาชีพพนักงานนวดแผนไทยที่กาตาร์ เดินทางกลับประเทศไทย และกลับบ้านที่ จ.มหาสารคาม พบว่ามีตุ่มน้ำใสและอาการป่วยเข้าได้กับนิยามผู้ป่วยสงสัยฝีดาษวานร จึงได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ วันที่ 24 ส.ค. 65 ผลตรวจยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อโรคฝีดาษวานร นับเป็นผู้ป่วยรายที่ 6 ของประเทศไทย มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 28 คน แบ่งเป็นเสี่ยงสูง 4 คน เสี่ยงต่ำ 24 คน ให้ทุกคนสังเกตอาการตนเอง</p>	-
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>APEC Health Week 2022</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, INN, newtv, NBTworld) ทีวีทุกช่อง</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุข เขตเศรษฐกิจเอเปค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ การลงทุนในด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลกเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดในอนาคต พร้อมกล่าวถึงปัญหาที่ทั่วโลกต้องเผชิญจากการระบาดของโควิด 19 จนเกิดความสูญเสียมหาศาลที่ประชุมจึงมีมติร่วมกัน ผ่านการถ้อยแถลงของประธาน (Chair's Statement) ที่มุ่งสร้างสมดุลด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ การเปิดพรมแดนสร้างการเดินทางที่ปลอดภัย และไม่กระทบต่อการป้องกันโควิด 19 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจของเอเปคร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะการแบ่งปันและถ่ายทอดเทคโนโลยีวัคซีนโควิด 19 และอำนวยความสะดวกทางการค้า การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือโรคระบาด และภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในอนาคต ด้วยการพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็น</p> <p>- 26 ส.ค. นายอนุทิน กล่าวสรุปผลและปิดการประชุมระดับสูงเอเปค ว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ปุดตราจายา 2040 ที่ส่งผลการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยข้อตกลงร่วมกันนี้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนรับมือโรคอุบัติใหม่ มีการลงทุนสุขภาพดิจิทัล เชื่อมต่อการเดินทางที่ปลอดภัย และการจัดหาวัคซีน และการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียน ด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED)</p> <p>- ส่วนกรณีวันที่ 29 ส.ค.นี้ ประเทศสิงคโปร์จะมีการถอดหน้ากากอนามัย และให้สวมใส่เฉพาะในที่สาธารณะ รถโดยสาร รพ.เท่านั้น และไม่ต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตเมื่อเข้าสิงคโปร์ ถือเป็นข้อตกลงของแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของไทยก็มีการผ่อนปรนลดขั้นตอนการเข้าประเทศแล้ว ส่วนการใส่หน้ากากอนามัยของไทยไม่ได้มีการบังคับ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท, hfocus, INN) ทีวีทุกช่อง</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน รัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศอาเซียน และรัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจเอเปค ร่วมกันทำพิธีเปิดตัว (Soft Launching) สำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) ที่ศูนย์การแพทย์บางรัก เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้ทุกประเทศอาเซียนเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจสอบ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ได้ทันสถานการณ์ โดยอยู่ระหว่างการร่างระเบียบแผน และการดำเนินการ และวางตัวเลขาธิการที่จะมารับผิดชอบศูนย์ ACPHEED นี้ คาดว่าการประชุมวางรูปแบบจัดตั้งและบริหาร ACPHEED จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.</p>	-
<p><b>โครงการอาหารเป็นยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaigov, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจังหวัดนำร่องโครงการอาหารเป็นยา พร้อมกล่าวว่า ตัวโครงการ “อาหารเป็นยา” ชูสารอาหารไทย เน้นสรรพคุณสมุนไพรไทยพื้นบ้าน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สร้างความเข้าใจต่อประชาชนทั้งในและต่างประเทศ โดยขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยาใน 15 จังหวัด ทั้งนี้ สธ. รมรณรงค์เรื่องของการรับประทานอาหารที่มีสุขภาพดี โดยพยายามให้คนได้ตระหนักถึงการบริโภคอาหาร ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด 19 มั่นใจว่าคนให้ความสำคัญเรื่องอาหารคุณภาพและมีสรรพคุณในแง่ของการเป็นยาด้วย เพราะว่าถ้ารับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอ จะเป็นการเหมือนกับการได้รับประทานสมุนไพร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สัมมนาครบ 10 ปีการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด ทศวรรษการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ระบบบริการวิถีใหม่ (A Decade of Service Plan : Moving Together in the next normal) และถือเป็นการครบรอบ 10 ปี ในการดำเนินการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพ พร้อมคัดเลือกผลงาน และมอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านวิชาการ และนวัตกรรม 19 สาขา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	-
<p><b>MOU เปิดตัวเว็บไซต์และไลน์ Stand by you</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- พญ.มณฑินี วสันตอุบุโภการ รองผอ.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เผยว่า กรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดตัว Stand by you ในรูปแบบเว็บไซต์และไลน์โอเอ “ตรวจฟรี รู้เร็ว ช่วยทันเวลา” เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และการเข้าถึงบริการเกี่ยวกับเอชไอวี</p>	-
<p><b>บ้านที่ทำงาน ปลอดภัย</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายังเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ชวนประชาชนทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1) คัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไป 2) เช็ดถูบริเวณที่มีฝุ่นและพื้นห้องด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 3) ควรสร้างสุขนิสัยในการทำความสะอาดบ้าน และสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ 4) ลดหรือเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่ม นอกจากนี้ ขณะทำความสะอาดควรสวมถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย</p>	-
<p><b>วิธีป้องกัน “เชื้อไวรัส HPV”</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า HPV หรือ Human Papillomavirus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อเชื้อเอชพีวี แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงหรือการมีเพศสัมพันธ์ ปัจจุบันพบว่ามีเชื้อชนิดนี้มากกว่า 100 สายพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่มักทำให้เกิดหูดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หรือ มีอาการตกขาวมากกว่าปกติ อาจมีเลือดปนตกขาว ตกขาวมีกลิ่นเหม็น หรือมีเลือดออกกะปริบกะปรอยจากช่องคลอด นอกจากนี้ เชื้อ HPV บางสายพันธุ์อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดต่าง ๆ</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมถึงวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส HPV ดังนี้ 1. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุก 3 ปี หรือตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ทุก 5 ปี 2. ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3. สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ และ 4. เลี่ยงพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนบ่อย</p>	-
<p><b>แก้ปัญหาแม่วัยใส</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการขับเคลื่อนร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ทำให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ได้เรียนต่อในสถานศึกษาแห่งเดิมสูงขึ้น สปสช. ได้พัฒนาระบบการให้บริการแจกยาคุมฟรี ให้ผู้หญิงไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี สามารถรับฟรีครั้งละไม่เกิน 3 แผง คนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี จองสิทธิรียบยาผ่านแอปฯ “เป่าตัง” รียบยาที่ร้านยา คลินิก และหน่วยบริการใกล้บ้าน</p>	-
<p><b>ควีนบุหรีมือสอง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เผยผลสำรวจพบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่สูบบุหรี่ 3.43 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้รับควีนบุหรีในบ้านตัวเอง เป็นเพศชาย 6 แสนกว่าคน เพศหญิง 2.82 ล้านคน ขณะที่ในครัวเรือนที่มีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบว่าในทุก 10 ครัวเรือน จะมี 5 ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ ในจำนวนนี้มี 3 ครัวเรือนมีการสูบบุหรี่ในบ้าน รวมแล้วจะมีเด็กไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนเป็นอย่างน้อยที่ได้รับควีนบุหรีมือสองในบ้าน</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ควีนบุหรีมือสองมีสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่น ๆ เช่นเดียวกับในควีนบุหรีที่ผู้สูบบุหรี่ได้รับ แม้แนวโน้มการสูบบุหรี่ในบ้านของผู้สูบบุหรี่ไทยจะลดลง แต่ยังคงอยู่ในอัตราที่สูง ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันให้ความรู้ผู้สูบบุหรี่และคนใกล้ชิดถึงพิษภัยของควีนบุหรีมือสอง</p>	-